
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๒. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. อ.ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๙. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๒. อ.ดร.สรุจพิสิษฐ ์ พยัคฆภาพ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๓. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๔. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๕. นายอนันต์ หมูฝั้น ผู้ปฏิบัติงานช่าง กองอาคารสถานที่ 
๒๖. นายทรงศักด์ิ สุทธาวาสน์ ช่างครุภัณฑ์ ๓ กองอาคารสถานที่ 
๒๗. นายวุฒิชัย อริวรรณา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานบริหารศูนย์แม่ริม 
๒๘. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 



๓ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ การติดตามหนังสือจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

กรณีการใหข้่าวของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน (คตง.)  
เรื่อง การจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

  
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามความคืบหน้า  
กรณีการให้ข่าวของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เรื่อง การจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสอบถามความคืบหน้า
เป็นระยะ ๆ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สกอ. แจ้งว่ายังไมได้รับหนังสือจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่อย่างใด อีกทั้งยังติดตามและสอบถามไปยังเลขานุการหน้าห้อง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทางหน่ึง เพราะ สตง . อาจจะส่งเ ร่ืองไปถึงรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง แต่ก็ไม่ปรากฏหนังสือดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังน้ัน ณ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยคงต้อง
รอหนังสืออย่างเป็นทางการจาก สกอ. และคงดําเนินการอย่างอ่ืนไม่ได้ โดยกฎหมายแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่อยู่ภายใต้การดูแลของ สกอ. ฉะน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้องรอการดําเนินงานจาก สกอ. ว่าจะให้ดําเนินการ
อย่างไรต่อไป สภามหาวิทยาลัยไม่ควรตัดสินใจและดําเนินการต้ังคณะกรรมการสอบสวนเอง เพราะนอกจากจะ
ดําเนินการไม่ถูกขั้นตอนแล้วยังจะทําให้เกิดข้อครหาไม่มีที่สิ้นสุด เช่น ถ้าหากแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาแล้ว 
ไปช่วยเหลือในบุคคลบางกลุ่มปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมา ดังน้ัน ทางที่ดีที่สุดควรรอหนังสืออย่างเป็นทางการ
จาก สกอ. ซึ่งคาดว่าอีกไม่นาน เพราะทาง สกอ. เองก็เห็นว่า คตง. ให้ข่าวออกไปแล้วไม่แจ้งเร่ืองดังกล่าวมายัง 
สกอ. ทราบ เป็นการกระทําที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก ซึ่งการไปติดตามท้ังหมดดังกล่าวต้องการนํามาแจ้งที่ประชุม
เพ่ือรับทราบว่านายกสภามหาวิทยาลัยไม่ได้น่ิงเฉย พร้อมทั้งเป็นการตอบข้อหารือตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้มีหนังสือ
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอพิจารณาเร่ืองน้ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย จึงขอแจ้งที่ประชุม 
เพ่ือทราบ 

 
  



๔ 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการโดยไม่จําเป็นต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการ
จาก สกอ. หากสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะสามารถทําให้
ประชาคมได้รับทราบว่าสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไม่ได้น่ิงนอนใจหรือเพิกเฉยในประเด็นดังกล่าว  
อีกทั้งเรื่องน้ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและเป็นเรื่องที่ประชาคมให้ความสนใจ 
จึงควรดําเนินการอย่างเป็นธรรมโดยนําข้อมูลจากสื่อมาตรวจสอบและอ้างอิงถึงตัวบุคคล วัน เวลา และสถานที่
ต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าอาจกระทําได้โดยการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงไปก่อนระหว่างที่รอหนังสืออย่างเป็นทางการ
จาก สกอ. อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึงด้วย ซึ่งหากปล่อยให้เน่ินนานไป
อาจทําให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสียหายได้   
 ๒. เน่ืองจากยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจาก สกอ. แล้วสภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยจะนําประเด็นใดมาพิจารณา สภามหาวิทยาลัยจึงยังไม่ควรนําประเด็นน้ีมาพิจารณาเพราะยังไม่
ปรากฏเอกสารหรือหลักฐานที่ชัดเจน 
 ๓.  ควรพิจารณาระเบียบวาระน้ีเป็นการประชุมลับ และควรดําเนินการตามความในมาตรา 
๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เหมือนแนวปฏิบัติที่ผ่านมา  
 ๔. ควรให้คณะกรรมการที่ สกอ. แต่งต้ัง เข้ามาดําเนินการเพ่ือความยุติธรรมและเป็นธรรมที่สุด 
หากบุคคลใดมีเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง ควรนําเสนอเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ หรือพยานบุคคล  
ต่อคณะกรรมการฯ ที่ สกอ. แต่งต้ังจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
 ๕. กรณีน้ีเกิดขึ้นกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายกรณี
ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือสอบสวน 
หาข้อเท็จจริง และดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยค่อนข้างคลางแคลงใจว่า 
เพราะเหตุใดกรณีน้ีถึงยังไม่มีความคืบหน้า มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือเพ่ือรายงานไปยัง สกอ. หรือไม่ 
เน่ืองจากเป็นอํานาจการบริหารของมหาวิทยาลัย สกอ.จะสามารถดําเนินการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยหรือมีหนังสือจาก สตง. แจ้งไป ประเด็นที่กล่าวถึงน้ีเป็นเรื่องของความเหมาะสม มิได้กล่าวถึง 
ทางวินัยแต่อย่างใด หากสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยน่ิงเฉยไป อาจทําให้ประชาคมตีความหมายว่า 
เป็นการช่วยเหลือ ประวิงเวลา ฉะน้ัน จึงเห็นว่าควรจะดําเนินการอะไรสักอย่างที่ให้มีความเหมาะสมกับ
ประเด็นน้ี    
 ๖.  เน่ืองจากขณะน้ีมีแต่หน่วยงานภายนอกมากล่าวหา ดังน้ัน ควรรอข้อกล่าวหาอย่างเป็น
ทางการก่อน จึงจะดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 ๗. มีการทักท้วงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่าน ว่าการประชุมระเบียบวาระน้ี  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องยังอยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงถือได้ว่าการประชุมระเบียบวาระน้ี
ดําเนินการผิดข้อบังคับและไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



๕ 
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 ๘. ระเบียบวาระน้ีเป็นวาระเร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบไม่ได้เป็นระเบียบวาระ 
เพ่ือพิจารณา ดังน้ัน จึงถือว่าดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการแล้ว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 

 
๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร  
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ้นจากตําแหน่งคณบดีตามวาระสี่ปี ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในส่วนที่แต่งต้ังจากคณบดี ก่อนครบวาระสามปี (วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๐) ทําให้ตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง ประกอบกับมีตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารในส่วนที่แต่งต้ังจากรองอธิการบดีว่างลงจํานวนหนึ่งตําแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา 
๑๗ วรรคหก ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ได้เรียกประชุมผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และเรียกประชุมผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ 
เรียบร้อยแล้ว 
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ประกอบกับความในมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศ 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังน้ี 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ได้รับเลือกดังกล่าว
จะอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 



๖ 
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 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง 
จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล 
แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และรวมถึงให้สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กําหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เช่ือถือ
ไว้วางใจแก่ประชาชน 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกําหนดนโยบายเก่ียวกับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสท้ัง ๖ ด้าน  
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมท้ังเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ ระเบียบอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง จํานวน  
๖ ด้าน ดังน้ี 
   ๑. ด้านความโปร่งใส 
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด 
  ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  ๕. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
  ๖. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



๗ 
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๑.๒.๓ ผลการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
THAILAND CHAMPIONSHIP 2017  
ของทีมนักศึกษาชมรมทูบนีมัเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า นักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จํานวน ๒๐ ราย ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2017 และได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ ดังน้ี 

๑) รางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด (จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๕ ทีม) เมื่อวันที่  
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโปรโมช่ัน ช้ัน ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทน 
จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ  

๒) รางวัลชนะเลิศในระดับภาคเหนือ (จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๑๕ ทีม) ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโปรโมช่ัน ช้ัน ๓ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และ 
ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 

๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในระดับประเทศ และได้รับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัลยา ศิริวัฒนาพรรณวดี (จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๑๕ ทีม) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017  
ของทีมนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๒.๔ การดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทําให้ขาดคุณสมบัติและพ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ส่งผลให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง ซึ่งคัดเลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๘ 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรศึกษาและพิจารณาว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ ขัดหรือแย้งกับหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ หรือไม่ หากข้อบังคับฯ ดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับคําสั่งฯ ฉบับน้ีจริง ก็ควรพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับฯ ต่อไป  
 ๒. ในอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการดําเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเป็นธรรมที่สุด  
 ๓. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ กล่าวถึงกรณีที่นายก 
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรไปดํารงตําแหน่งได้ก่ีแห่ง และเมื่อดํารงตําแหน่งแล้วหากต้อง 
ไปเป็นกรรมการในส่วนอ่ืน ต้องพิจารณาในส่วนของคา่ตอบแทนต่าง ๆ เป็นต้น เน่ืองจากไม่อยากให้มผีลประโยชน์
ทับซ้อนต่าง ๆ ซึ่งคนละประเด็นกับที่กําลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ 
 ๔. มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และในคําสั่ง คสช. ได้ระบุไว้
ชัดเจนว่า “ความในวรรคหน่ึง และวรรคสอง ไม่นํามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายก 
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งน้ีมีผลใช้บังคับ” ขณะนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ฉะน้ัน จึงต้องยึดหลักการตามเดิมไปก่อน 
และวรรคต่อไประบุว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐตามวรรคหน่ึง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากในฐานะ
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน เว้นแต่เป็นไป
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ” ซึ่งกรณีน้ี 
ไปดํารงตําแหน่งในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มิได้ไปดํารงตําแหน่งในนามบุคคล  
เมื่อกฎหมายกําหนดไว้ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมาย และมิได้มีข้อบังคับฉบับน้ีเพียงฉบับเดียวที่ดําเนินการ
เช่นน้ี มีข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องอีกหลายฉบับที่ดําเนินการอย่างน้ี 
 ๕. ในอดีตที่ผ่านมาข้อบังคับเคยระบุให้ผู้บริหารมาดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ซึ่งตอนน้ันเคยคิดว่าไม่ยุติธรรม จึงเข้าใจว่าช่วงเวลาน้ันได้ตัดสินใจว่าควรจะเป็นคนกลางเข้ามาทํา
หน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และต้องยอมรับว่าคนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ก็คือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกลางและยุติธรรม 
 ๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอช่ือ นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 
  



๙ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. รับทราบ การพ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
 ๒. มอบให้นายบุญรัตน์ บุญใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการออกคําสั่งต่อไป 

 
๑.๒.๕ สรุปผลการสง่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔  
“สุรนารีเกมส”์ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้สรุปผลการส่งนักกีฬา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ “สุรนารีเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบสรุปผลการส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี จํานวนเหรียญรางวัลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้รับ ประกอบด้วย เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 6 เหรียญ รวมเป็น 
๑๒ เหรียญ และอยู่ในลําดับที่ ๒๕ จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๐๘ สถาบัน  
เป็นอันดับ ๑ ของราชภัฏภาคเหนือ เป็นอันดับ ๒ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นอันดับ ๓  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 

๑.๒.๖ การผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 702 kw 
 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้สรุปผลการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 702 kw ต้ังแต่วันที่ ๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของศูนย์แม่ริม เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบสรุปผลการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 702 kw ต้ังแต่วันที่ ๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ของศูนย์แม่ริม 



๑๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๑.๒.๗ การลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาํนักบรหิาร 
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการสรา้งเครือขา่ย
การพัฒนาครขูองคร ู

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัย 
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพ่ือร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครู
ของครู ซึ่งโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (ในฐานะ 
เคยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยในลําดับต้น ๆ ของประเทศท่ีจะดําเนินการขับเคลื่อนในเร่ืองดังกล่าว 
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมลงนามทั้งหมด จํานวน ๑๑ แห่ง โดยมีกรอบความร่วมมือที่ลงนามโดยย่อ
ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
  ๑. เครือข่ายการพัฒนาครูจะร่วมกันปรับการเรียนรู้ของอาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๒. เครือข่ายการพัฒนาครูจะร่วมกันพัฒนาปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ของเครือข่ายในการผลิตครูอาชีพให้มีความสามารถและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือขยายผลสู่ระบบ 
การเรียนรู้ในระดับโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
 กรอบความร่วมมือ สํานักบริหารโครงการฯ มีบทบาทหน้าที่ความร่วมมือดังต่อไปน้ี 
  ๑. จัดหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการดําเนินงานของเครือข่าย 
  ๒. จัดหาที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ และพ่ีเลี้ยง ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือข่าย 
  ๓. ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานของเครือข่ายให้บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ 
  ๔. ประสานกับหน่วยงานต่างประเทศให้เข้ามาร่วมการทํางานกับเครือข่าย 
 
 บทบาทและหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมลงนาม จํานวน ๑๑ แห่ง มีดังต่อไปน้ี 
  ๑. ร่วมทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติการในการดําเนินงานของเครือข่ายให้บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ 
  ๒. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ 

ในทุกระดับ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังน้ี ระยะแรก เป็นระยะเวลา ๓ ปี เริ่มจากการพัฒนาครูฝึกสอน 
ก่อนลงปฏิบัติการสอนอย่างน้อย ๑ เดือน จัดให้มีการอบรมและออกแบบกิจกรรมในการสอนในระดับโรงเรียน 
ที่สามารถดําเนินการติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์ผลการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นผลการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  
และระยะที่สอง เป็นระยะเวลา ๒ ปี ดําเนินการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรที่ติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แทนหลักสูตรที่เน้นเน้ือหา โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะที่เก่ียวข้องในการผลิตครู 
และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือนํามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  



๑๑ 
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เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งดําเนินการขับเคลื่อน โดยมีคณะครุศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับคณะร่วมผลิตทุกคณะที่เป็นนักวิจัยด้วย และเป้าหมายที่สําคัญทีมงานจะลงพ้ืนที่
แม่ฮ่องสอนด้วย เป็นพ้ืนที่เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบ ซึ่งรายละเอียด
ทั้งหมดทางทีมเครือข่ายของศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล จะมาจัดกิจกรรม work shop ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง คาดว่าประมาณปลายเดือนมีนาคมน้ี  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 เป็นโอกาสที่ดีที่คณะครุศาสตร์สามารถนํามาสร้างจุดเน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาครูของ
โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป เน่ืองจากศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล เป็นนักวิจัย และ
เป็นเจ้าของโครงการฯ ดังกล่าว จะมาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาร่วมกัน  
โดยเป็น Coaching ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเสนอหลักสูตรการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสําหรับการเป็นครูของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือร่วมมือทางวิชาการในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูของครู 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่ม ี- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑  รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ... 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีมติมอบ ก.บ.ม.  



๑๒ 
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นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง น้ัน 
 บัดน้ี ก.บ.ม. ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภา-
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 หน้า ๑๗ ข้อ ๖ แก้ไขข้อความ จากเดิม “ข้อ ๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับน้ี” แก้ไขเป็น “ข้อ ๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี”  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้แก้ไข ข้อ ๖  
จากเดิม “ข้อ ๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี” แก้ไขเป็น “ข้อ ๖ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับน้ี”  
 
 ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 700 kw  

สําหรบัชุมชนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศนูย์แม่ริม 
โดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
ร่วมกับมูลนธิิเอเชียพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่  
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 kW และ 
พิธีฉลองครบรอบ ๗ ปี ของการก่อต้ัง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิต้ี และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในประเด็นเก่ียวกับมิเตอร์ไฟฟ้าของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับมิเตอร์ไฟฟ้าของ adiCET ให้รวมเป็นมิเตอร์เดียวกัน และขออนุเคราะห์ให้คณบดี 
adiCET ได้มาให้ข้อมูลต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ น้ี เช่น 
โครงการที่ดําเนินการอยู่น้ีดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ขั้นตอนไหนที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว ขั้นตอนใดที่ยังอยู่
ระหว่างการดําเนินการ และมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ต้องการความช่วยเหลือด้านใด เป็นต้น เพ่ือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านรับทราบและเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ สามารถนําไปพูดคุยและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับประเทศและหน่วยงานสําคัญ ๆ ที่จะมาร่วมงานได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือนํามากําหนด
นโยบายต่าง ๆ ว่ามหาวิทยาลัยจะดําเนินการต่อไปอย่างไรต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี adiCET ได้ดําเนินการสรุปข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค์ 
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ได้นําเสนอข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น กําหนดการ ๗ ปี แห่งพลังงานชุมชน, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 702 kw, ข้อมูลการก่อต้ัง 
Chiang Mai World Green City เป็นต้น ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าจะดําเนินการอย่างไร ดังน้ี 
  



๑๓ 
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  ๑. ประเด็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเริ่มต้นจากการบริหารจัดการไฟฟ้าภายใน adiCET  
ตอนน้ีมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในขั้นตอนต่อไปจะผลิตไฟฟ้าด้านอ่ืน ๆ และจะขอ
ความร่วมมือจากแต่ละอาคาร/หน่วยงาน ติดต้ังเคร่ืองวัดการควบคุมการใช้ไฟฟ้า ซึ่งหากช่วงระยะเวลาใด 
ที่อาคารหรือหน่วยงานนั้น ๆ ใช้ไฟฟ้ามากเกินไป มหาวิทยาลัยจะได้บริหารจัดการโดยการขอจํากัดการใช้ไฟ 
เพ่ือลดค่าไฟฟ้าได้ นอกจากน้ัน ยังมีเรื่องของการจัดการขยะ โดยพัฒนาให้มีถนนจากขยะถุงพลาสติก ระบบ
พลังงานทดแทน ระบบการจัดการขยะชีวะมวล ซึ่งหาก adiCET สามารถนําเอางานวิจัยมาพัฒนาต่อได้จะดีมาก  
  ๒. ประเด็นอุทยานการเรียนรู้ Chiang Mai World Green City ในอนาคตอยากให้ทุกคน 
สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในแต่ละจุดพ้ืนที่ของศูนย์แม่ริม โดยใช้ Smart Phone ของตนเองเป็นสื่อ
การเรียนรู้ อีกทั้ง ยังมีการเปิดอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  
  ๓. ประเด็นนวัตกรรม ปัจจุบันมีนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ได้ คือ ระบบ Smart Plug/Home, 
Hybrid – Smart Grid, Smart Farm โดย adiCET จะเร่งพัฒนาเพ่ือให้สามารถนํานวัตกรรมเหล่านี้มาขยาย
ต่อไปในอนาคต 
  ๔. ประเด็นสร้างคนด้วยหลักสูตร 
 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรจัดอาจารย์และบุคลากรที่มีข้อมูลและรอบรู้ในรายละเอียดไปประจําจุดต่าง ๆ เพ่ืออธิบาย
และตอบข้อซักถามจากผู้มาร่วมเป็นเกียรติภายในงานได้ 
 ๒. สิ่งที่ adiCET คาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมครั้งน้ี คือ การเกิดโครงการต่าง ๆ 
ร่วมกัน ระหว่างชุมชน กับ adiCET ซึ่งชุมชนอาจจะระบุถึงปัญหากําลังประสบอยู่ว่าคืออะไร และอยากให้ 
adiCET เข้าไปช่วยเหลืออย่างไร โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ การออกแบบเพ่ือเตรียมความพร้อมว่า
จะดําเนินการพัฒนาชุมชนเป็นกรณี ๆ ไป อีกทั้ง อยากให้มหาวิทยาลัยได้ความการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ใช้พ้ืนที่
ของ adiCET เป็นสถานที่วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๓. ปัจจุบัน adiCET ของบประมาณสนับสนุนจากการอนุรักษ์พลังงานไปประมาณ ๔๐ ล้าน 
และพลังงานทดแทนประมาณ ๑๐ ล้าน  
 ๔. สิ่งที่ ต้องดําเนินการและความคาดหวังตามโครงการน้ี จํานวน ๔ ประเด็น ได้แก่  
๑) โครงการน้ีถือว่าเป็นความคาดหวังของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนและให้ความสําคัญ 
กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ซึ่งใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ได้นําเรียนสภามหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว ๒) มหาวิทยาลัย
ต้องเร่งดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมในทุกภาคส่วน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ชุมชนต่าง ๆ 
เป็นต้น และให้กระจายไปทั่วประเทศ ๓) ควรดําเนินการเรื่องสร้างชุมชนต้นแบบ โดยจัดสร้างบ้านตัวอย่าง  
๑๐ หลัง ขณะนี้กําลังดําเนินการในขั้นตอนของการออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔) การต่อยอดโครงการน้ี
ต่อไป เมื่อส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ และคาดหวังที่จะดําเนินการโครงการต่อไป  
จะคิดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นลําดับแรก เพราะเห็นว่าหากสนับสนุนและนําเงินมาลงทุน
มหาวิทยาลัยจะไม่เสียเปล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถขับเคลื่อนและเป็นที่พ่ึงพาของรัฐบาลได้  
 ๕. ควรพิจารณาหาแนวทาง ช่องทาง และวิธีการดําเนินการ เพ่ือให้สามารถดําเนินการ 
ด้านพลังงานทดแทนทั้งศูนย์แม่ริมให้เป็นระบบเดียวกันทั้งกลางวันและกลางคืน 



๑๔ 
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 ๖. ควรหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ นอกเหนือจากหน่วยงานราชการ 
โดยให้หน่วยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณด้านการลงทุน ส่วน adiCET ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ดําเนินการต่อไป  
 ๗. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ แต่สามารถนํามาใช้ 
ให้เกิดผลได้มากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน 
 ๘. ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไม่ควรละเลยสื่อมวลชน ควรให้การดูแล  
อํานวยความสะดวก และสนับสนุนสื่อมวลชนอย่างดี เน่ืองจากสื่อมวลชนถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ โดยสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในคร้ังน้ี มาจาก ๗ – ๘ แห่ง สํานักงานอธิการบดี 
จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสื่อมวลชน 
 ๙. คณบดี adiCET ควรตระหนักและให้ความสําคัญว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงทุน
ไปจํานวนเท่าไหร่ ไม่ใช่ได้มาจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศเท่าน้ัน ควรนําเสนอต้ังแต่ความเป็นมาว่า
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ัง adiCET ต้ังแต่ปีใด เป็นต้น ดังน้ัน ในการให้ข้อมูลกับสื่อ 
อย่าลืมให้ความสําคัญและนําเสนอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก่อนจะนําเสนอช่ือ adiCET เพราะในนาม
ของมหาวิทยาลัยน้ันเปรียบเสมือนนํ้าซึมบ่อทราย อาจจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมในรูปของงบประมาณ แต่ทรัพยากร
บุคลากรต่าง ๆ ล้วนเป็นของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  
 ๑๐. ควรพิจารณาและวางแผนเชิงธุรกิจในอนาคตอย่างรอบคอบ ทุกสิ่งทุกอย่างควรมี
ค่าตอบแทน ไม่ใช่ในรูปแบบของการให้บริการฟรี ต้องมีเงินทุนรองรับเก่ียวกับการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์  ต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน มิเช่นน้ันจะกลายเป็นเต้ียอุ้มค่อม กล่าวคือ คนที่มีฐานะยากจนหรืออยู่ในสถานภาพ 
ที่ลําบาก แต่ต้องเป็นภาระเลี้ยงดู ไปคอยช่วยเหลือคนที่มีฐานะเดียวกับตนเอง ทําให้มีสภาพที่ยํ่าแย่ไปกว่าเดิม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 700 kw  
สําหรับชุมชนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมโดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับมูลนิธิเอเชียพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
  - ไม่ม ี- 
 
 ๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังรองอธกิารบดีและหรอืผู้ช่วยอธิการบดีไปดํารงตําแหน่ง 

ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 

 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดี แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน  
๒ ราย มีผลต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ



๑๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

เชียงใหม่ได้มีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี จึงทําให้มีความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามท่ีกฎระเบียบกําหนดไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการย่ิงขึ้น 

ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้รองอธิการบดีและหรือผู้ช่วยอธิการบดี 
ไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดีและหรือผู้ช่วยอธิการบดีไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ โดยให้ผลต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังน้ี 
 

ที่ คณะกรรมการ ตําแหน่ง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง 
๑. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 
กรรมการและเลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

๒. คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

เลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 

กรรมการและเลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

  กรรมการ ๑. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 
๒. ผศ.ดร.กัลทมิา พิชัย 

๔. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) 

กรรมการและเลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

  กรรมการ ๑. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี 
๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๕. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เลขานุการ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 
๖. คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 
  กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 
  กรรมการ คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 

ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง) 

๗. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ ๑. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา 
    (ต้ังแต่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙) 
๒. ผศ.ดร.กัลทมิา พิชัย 
    (ต้ังแต่ ๙ ม.ีค. ๒๕๖๐) 
(ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตามข้อบังคับฉบับใหม่) 

  



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ คณะกรรมการ ตําแหน่ง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง 
๘. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
กรรมการ ๑. ผศ.ดร.กัลทมิา พิชัย 

๒. อ.ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร 
๙. คณะกรรมการประเมินบุคคล 

เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

กรรมการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

 
 ๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังนายมนตรี นุ่มมาน เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม 
(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ  

 
 ๔.๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้ปรญิญากิตติมศกัด์ิ  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        
ว่าด้วย ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
   ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น ประธานกรรมการ 
   ๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็น กรรมการ 
   ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ 



๑๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทมิา พิชัย รองอธิการบดี 
เป็น กรรมการ 

   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็น กรรมการ 

   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
เป็น กรรมการ 

   ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
เป็น กรรมการ 

   ๘. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็น กรรมการ 

   ๙. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอที่ประชุม

ว่า ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญา
และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๐๑ คน ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ คน 
 ระดับปริญญาโท ๒ คน 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๘๙๖ คน 

   รวม ๙๐๑ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จะมีการสอบบรรจุครู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามสอบของภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบให้ตรวจหลักฐานการสมัครและ
จัดส่งข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกประมาณ ๓๐๐ คน และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผลกรุณาออกใบรับรองให้กับนักศึกษาดังกล่าว 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเร่งหาวิธีการหรือแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ 
การสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการสอบ ก.พ. ปัจจุบันบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสอบผ่านเกณฑ์การสอบ ก.พ. แค่ ๐.๒๒ % ซึ่งถือว่าน้อยมาก  
 ๓. ครั้งน้ีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสิทธ์ิเข้ารับ 
การสอบแข่งขันจํานวนมาก เน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นนักศึกษาจากโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ  
ซึ่งนักศึกษาโครงการน้ีเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแทบทั้งสิ้น เพราะเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีผลการเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว 
 ๔. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
มีทักษะด้านใดเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าปัจจุบันกระแสของโลกเปลี่ยนไป หากจะให้บัณฑิต 
ทันต่อกระแสของโลกควรจะระบุเน้ือหาใดลงในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนําไป
พิจารณาต่อไป เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและตรวจสอบเก่ียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกประการ เน่ืองจากเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีระบุไว้ว่าต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบถ้วนตลอดการจัดการศึกษา หากหลักสูตรที่เปิดสอนไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว อาจทําให้นักศึกษาไม่สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้ 
 ๖. มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า ณ วันที่เปิดหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกประการ การบริหารหลักสูตรเป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย กรณีที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ ลาออก ก็ต้องนํามาพิจารณาและดําเนินการต่อไป โดยนําการมีส่วนร่วมการบริหาร เช่น 
ช่ัวโมงสอน มาประกอบการพิจารณาด้วย หากดําเนินการเรียบร้อยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
ส่วนการผลิตบัณฑิตในวิชาชีพน้ัน ๆ ณ วันน้ี ขอยืนยันว่าสภาวิชาชีพรับรองบัณฑิตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๐๑ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
  



๑๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดีนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๕ ข้อ ๑๑.๒ บรรทัดที่ ๘ และ ๙ จากเดิม “...ในขณะเดียวกัน
ก็พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ...” แก้ไขเป็น “...ในขณะเดียวกันก็
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) กรอบทิศทางการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ...” 
 ๒. ควรเพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๑ บรรทัดที่ ๑ จากเดิม “...แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒” แก้ไขเป็น “...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” 
 ๓. หลักสูตรปริญญาโทเน้นเรื่องการทําวิจัย แต่ผลงานวิจัยของอาจารย์ มีตําแหน่งทางวิชาการ
ค่อนข้างน้อย อยากให้เร่งพัฒนาอาจารย์ 
 ๔. ควรตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรทุกประการ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลยันําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
 ๔.๓.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
อาจารย์ ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้ปรับปรุงหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  



๒๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ีผู้ปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตร          
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการสํารวจความต้องการครูในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ด้วยว่ามีความต้องการมากน้อย 
แค่ไหน 
 ๒. ควรนําอาจารย์ของคณะครุศาสตร์เข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยหรือไม่ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 ๓. สามารถใช้อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทั้งหมด เน่ืองจากอาจารย์จํานวน ๒ ท่าน มีคุณวุฒิด้านครุศาสตรบัณฑิต       
ซึ่งสามารถสอนวิธีการสอนได้ ซึ่งทั้ง ๕ ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุกประการ 
 ๔. ควรพิจารณาตรวจสอบกรณีที่อาจารย์ได้รับคุณวุฒิด้านครุศาสตรบัณฑิตน้ัน วุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ที่ได้รับเป็นเพียงวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน สามารถนํามาสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีได้หรือไม่ อย่างน้อยควรเป็นวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทสายตรง ถึงจะสามารถมาสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้  
 ๕. ควรเพ่ิมเติมข้อความ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๓ และ ๔ จากเดิม “...แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ที่มีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบ...” แก้ไขเป็น “...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ที่มีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และกรอบ...” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
 ๔.๔ พจิารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งมาจากบคุคลภายนอก 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 



๒๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งมาจากบุคคลภายนอก 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งมาจากบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ 
นําเสนอ  
 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
สําหรบัผู้ดํารงตาํแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ... 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจําตําแหน่งและ
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ   
ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ  
 
  ๔.๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การจ่ายเงินคา่ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่ง 
ของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ออกจากห้องประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติ
รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์
ประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๒๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรแก้ไขข้อความ หน้า ๙๖ คํานิยาม “อธิการบดี”  
  จากเดิม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี”  
  แก้ไขเป็น “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี” 
 ๒. ควรระบุคําว่า “และให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี” ไว้ในคํานิยามของคําว่าอธิการบดี เน่ืองจากหากไม่ระบุ
ข้อความดังกล่าว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งได้ จะสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะเงินประจําตําแหน่งเท่าน้ัน 
กรมบัญชีกลางระบุไว้เฉพาะตําแหน่งอธิการบดี ไม่ได้รวมถึงรักษาราชการแทนอธิการบดี โดยให้เหตุผลว่า 
รักษาราชการแทนอธิการบดียังไม่ใช่อธิการบดีตัวจริง  
 ๓. บุคคลที่ขึ้นมารักษาราชการแทนอธิการบดีควรมีศักด์ิและสิทธ์ิเหมือนอธิการบดีทุกประการ 
เน่ืองจากปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีทุกอย่าง ดังน้ัน ควรได้ค่าตอบแทนตามสิทธ์ิที่ควรจะได้เช่นเดียวกับ
อธิการบดี  
 ๔.  ทางกฎหมายรักษาราชการแทนอธิการบดีไม่มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่ง ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไม่ควรมาจัดทําระเบียบฯ ฉบับน้ีขึ้นมาเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับรักษาราชการแทนอธิการบดีให้ได้รับสิทธ์ิเช่นเดียวกับอธิการบดี ซึ่งเห็นว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสม
อย่างย่ิง รวมไปถึงตําแหน่งรองอธิการบดี ตําแหน่งที่ ๖ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโดยรักษาผลประโยชน ์
จากการใช้งบประมาณเงินรายได้ให้กับนักศึกษาเป็นหลัก ไม่ควรนํางบประมาณเงินรายได้มาเป็นค่าตอบแทน
ให้กับผู้บริหารเช่นน้ี ผู้บริหารระดับสูงควรเสียสละบ้าง เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนค่อนข้างมาก 
เช่น ค่าเบ้ียประชุม เงินประจําตําแหน่ง ค่ารถประจําตําแหน่ง เป็นต้น 
 ๕. กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ หลังจากที่อธิการบดีได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งแล้ว ได้ให้อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังน้ัน รองอธิการบดี
ที่ไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวจึงไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนจากตําแหน่งเดิมได้ อีกทั้ง ได้แต่งต้ังรองอธิการบดี 
ชุดใหม่ ซึ่งต้องดําเนินการขอขึ้นทะเบียนตําแหน่งรองอธิการบดีไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยทะเบียนตําแหน่งที่ส่งไปน้ัน รองอธิการบดี เป็น รองอธิการบดี ไม่ใช่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
จึงเป็นผลให้ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งจากกรมบัญชีกลางหรือ
งบประมาณเงินแผ่นดินได้ ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยต้องการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนน้ีจึงต้องมีระเบียบขึ้นมา
เพ่ือรองรับการจ่ายค่าตอบแทนฯ ดังกล่าว ให้กับรักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี ตําแหน่งที่ ๖ 
จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ๖. หากพิจารณาให้ดี ค่าตอบแทนต่าง ๆ เหล่าน้ี เปรียบเสมือนเป็นองค์ประกอบของตําแหน่ง 
ที่เมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงขึ้นมาทําหน้าที่ตําแหน่งน้ีก็จะมีสิทธ์ิในค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังกล่าว แต่ก็ต้องยอมรับว่า
มหาวิทยาลัยต้องแบกรับภาระมากขึ้น ต้องนํามาเบิกจากงบประมาณเงินรายได้ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่เก็บจากนักศึกษา ดังน้ัน ต้องช่วยกันเอาใจช่วยให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ในเร็ววัน เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เน่ืองจากตําแหน่งน้ีเป็นตําแหน่ง 
ที่ผูกพันไม่นาน หากอธิการบดีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อไหร่ งบประมาณสําหรับค่าตอบแทนส่วนน้ี 
ก็จะไม่มีการเบิกจ่าย 



๒๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๗. ข้อ ๗ การรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นการรักษาราชการเพ่ือใช้อํานาจ มิใช่รักษา
ราชการแทนแล้วไปเอาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เน่ืองจากการรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นการรักษาราชการ
แทนช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ... รายละเอียดตาม 
(ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ  
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่มี - 

 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๖.๑ การเปลี่ยนตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา น้ัน 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน              
๑ อัตรา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา คือ  
นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตําแหน่ง ๐๓๐๗ สังกัดกองอาคารสถานที่ 
เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตําแหน่ง ๑๑๓๑  สังกัดกองอาคารสถานที่  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมนําระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ และ ๕.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
และเพ่ือความสะดวกจะขอนําระเบียบวาระลับ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ และระเบียบวาระที่ ๖  
ไปพิจารณาในตอนท้าย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบให้นําระเบียบวาระที่ ๔.๖.๓ และ ๕.๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และเพ่ือความสะดวก 
ให้นําระเบียบวาระลับ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ และระเบียบวาระที่ ๖ ไปพิจารณาในตอนท้าย 
 



๒๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๖.๓ การปรับปรุงกรอบอัตรากําลงับุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ได้เห็นชอบกรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๑ ไปแล้ว น้ัน 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องปรับปรุงกรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน ๒ หน่วยงาน ดังน้ี 
 

หน่วยงาน อัตรากําลงั
เดิม 

อัตรากําลงั
ที่ขอเพิ่ม 

เหตุผล 

๑. วิทยาลัยนานาชาติ ๒๐ อัตรา ๕ อัตรา - สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบให้พัฒนา
หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- เพ่ือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 

๒. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

๒๖ อัตรา ๔ อัตรา ขอปรับเพ่ิมอัตรากําลังสายวิชาการ 

 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 

๑. วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงแก้ไขกรอบอัตรากําลัง จากเดิม จํานวน ๒๐ อัตรา 
แก้ไขเป็น จํานวน ๒๐๒๕ อัตรา 

๒. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปรับปรุงแก้ไขกรอบอัตรากําลัง จากเดิม 
จํานวน ๒๖ อัตรา แก้ไขเป็น จํานวน ๒๖๓๐ อัตรา 
   
  



๒๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๕.๑   ข้อเสนอแนะจากมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ขอเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากมติกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๖ ประเด็น ดังน้ี 
  ๑. การเสนอแนวทางการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ๒. การนําเสนอหลักธรรมาภิบาลและการแก้ข้อบังคับสัญญา ระเบียบที่ไม่เป็นธรรม 
  ๓. เสนอแนะแนวทางการติดตามการใช้งบประมาณ 
  ๔. แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม และการใช้อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 
  ๕. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ๔.๐ 
  ๖. การจัดประชุมสัญจรและการจัดประชุมใหญ่คณาจารย์และบุคลากร 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ระบบงบประมาณมีระบบและกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ปัจจุบันมีการตรวจสอบ

งบประมาณทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบซอฟแวร์
สําหรับงานพัสดุ บัญชี งบประมาณและการเงินขึ้น แทนระบบเดิมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกําลังอยู่ในช่วงการทดลอง
ระบบดังกล่าว 

 ๒. การดําเนินการย้ายไปพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม ได้แบ่งระยะการดําเนินงานเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ 
การเสนอแผนการย้ายไปพ้ืนที่ศูนย์แม่ริมต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ว่าจะมีคณะ/สถาบัน/สํานัก และหน่วยงานใด ที่จะย้ายไปในปีใด ระยะที่ ๒ ขั้นตอนและวิธีการย้าย 
โดยมหาวิทยาลัยได้ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพ่ือทําการศึกษาและพิจารณาถึงวิธีการโยกย้ายจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
ที่การย้ายคณะหรือย้ายหน่วยงานต่าง ๆ  ไปยังพ้ืนที่อ่ืน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น 
ซึ่งต้องพิจารณานําเอาวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มากที่สุด 

 ๓. ควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการย้ายพ้ืนที่ เน่ืองจากทุกภาคส่วน 
มีส่วนเก่ียวข้องในประเด็นน้ีทั้งหมด คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังไปดําเนินงาน ควรนํากรรมการ
จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตัวแทนนักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจให้มากที่สุด มิเช่นน้ันจะเปรียบเสมือนว่าตีกรอบให้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในสภามหาวิทยาลัยมากเกินไป 

 ๔. คําว่าบุคคลภายนอกมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนที่ระบุไว้หมายความรวมถึงผู้ที่มีอายุเกิน 
๖๐ ปี ด้วยหรือไม่ และมีฐานอํานาจข้อกฎหมายใดสนับสนุนและรองรับ 

 ๕. ควรเคารพในเสรีภาพของชนทุกวัย หากมหาวิทยาลัยไปดําเนินการสรรหาให้ได้บุคคล 
เข้ามาดํารงตําแหน่งคณบดีเรียบร้อยแล้ว ก็ควรให้ค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว ถือเป็นเรื่องปกติ   

 ๖. เน่ืองจากข้อบังคับต่าง ๆ ในบางประเด็นยังไม่มีข้อสรุป อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการของศาล 
ดังน้ันควรรอให้ศาลมีผลช้ีขาดออกมาว่าเป็นอย่างไร จะได้มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไปและเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติเดียวกัน  



๒๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๗.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามารับการสรรหาเป็นคณบดีเช่นเดียวกัน 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ประการใด โดยคุณสมบัติของผู้สมัครก็ไม่ได้ระบุข้อจํากัดเรื่องอายุแต่อย่างใด 

 ๘. ควรปรับอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าของคณบดี ซึ่งระบุไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพราะอาจจะน้อย
เกินไปสําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดับคณะ โดยเฉพาะคณบดีวิทยาลัยนานาชาติที่ต้องสนองนโยบายของรัฐบาล 
โดยจัดทาํหลักสูตรเพ่ือสนองความเป็นไทยแลนด์ ๔.๐   

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบข้อเสนอแนะจากมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 จากน้ันเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระลับ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ 
และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
  ๔.๖.๒ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย (วาระลับ) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 

 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
  (ระเบยีบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒ (วาระลับ)) 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 

 
 ๖.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
         (ระเบยีบวาระที่ ๔.๖.๑  ๖.๒  ๖.๓ และ ๖.๔ (วาระลบั)) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี
เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 



๒๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (ระเบียบวาระที่ ๖.๒ (วาระลับ)) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

๖.๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 (ระเบยีบวาระที่ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๕  ๔.๖.๑ และ ๖.๑ (วาระลบั))  

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๓ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี
เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (ระเบียบวาระที่ ๖.๓ (วาระลับ)) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา      
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรศึกษาและพิจารณาว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขัดหรือแย้งกับหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ หรือไม่ หากข้อบังคับฯ ดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับคําสั่งฯ ฉบับน้ีจริง 
ก็ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ต่อไป 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับฯ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถเดินไป
ข้างหน้าได้ หากสภามหาวิทยาลัยจะกรุณามีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือเพ่ือสอบถามในกรณี
ดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป ก็ยินดีที่จะดําเนินการ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
แห่งน้ีสบายใจ แต่เกรงว่าบางคร้ังเป็นเรื่องเล็กน้อยและอาจกระทบกับภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ประเด็นเล็กน้อยอย่างน้ีไม่สามารถตัดสินใจได้ 
 ๓. ไม่ควรทําหนังสือสอบถามไปยัง สกอ. เน่ืองจากเป็นแค่ความเห็นแย้งของบุคคลเพียงคนเดียว 
สภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓ ได้ หากทําหนังสือสอบถามไปยัง สกอ. เท่ากับว่าเปิดช่องให้ สกอ. เข้ามาควบคุม กํากับ 
และติดตามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะกลายเป็นสภามหาวิทยาลัยเด็ก 
ไม่สามารถตัดสินใจและวินิจฉัยในประเด็นต่าง ๆ เองได้  



๒๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔. ควรดําเนินการตามข้อบังคับฯ ไปก่อน และควรทําหนังสือเพ่ือสอบถามไปยัง สกอ. ควบคู่
กันไปด้วย 
 ๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านพึงตระหนักและควรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด การนํามติสภามหาวิทยาลัย
ไปเปิดเผยโดยภาระการเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่ ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
 ๖. กรณีที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนํามติสภามหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ 
แก่สาธารณะชนน้ัน เป็นการเผยแพร่มติสภามหาวิทยาลัยเรื่องทั่วไปไม่ใช่เรื่องลับแต่อย่างใด ซึ่งเห็นว่าเป็นการกระทํา
โดยชอบธรรม อีกทั้งเรื่องที่นําไปเผยแพร่เป็นเรื่องที่ประชาคมควรได้รับทราบข้อมูล เป็นประโยชน์แก่ประชาคม 
ส่วนใหญ่ ตลอดจนภาพถ่ายก็ล้วนเป็นภาพถ่ายการประชุมทั่วไป ไม่ได้นําภาพเชิงการดูหมิ่น ดูแคลน หรือทําให้
บุคคลใดเสียหายแต่อย่างใด 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๙ ราย รายละเอียด
ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒) หัวหน้าภาควิชาการตลาด เป็น กรรมการ 
  ๓) หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน เป็น กรรมการ 
  ๔)  นายกมลวรรธ สุจริต คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๕) นางสาวมัทนา อินไชย คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๖) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) ผศ.ธวัชชัย บุญม ี รองคณบดี 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘) หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙) นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธ์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และกฎระเบียบอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 ๖.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๒๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๙ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒) หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็น กรรมการ 
  ๓) หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก เป็น กรรมการ 
  ๔)  ผศ.สัญญา สะสอง คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๕) ผศ.บูรณพันธ์ุ ใจหล้า คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๖) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นางสาวดุษฎี รังษีชัชวาล รองคณบดี 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘) นางสาวณัฐนันท์ โสภา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙) นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และกฎระเบียบอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 ๖.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
  



๓๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ  นราธิป ปากหวาน   
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


